

ต่อยอดความสำเร็จการเรียนรู้รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ควบคู่บูรณาการ จากการวางผังบริเวณ วัดพระธาตุบังพวน จ.หนองคาย สู่ออลงกรณ์ฟาร์ม จ.เพชรบุรี

ที่มา : งานการจัดการความรู้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร

จากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนของทางคณะโดย นายธานี สุคนธชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จากการเรียนการสอนรูปแบบการรับความรู้จากทางด้านเดียว สู่การเรียนรู้ที่นำเอาโจทย์จากสภาพปัญหาจริงของชุมชนในสถานที่ต่าง ๆ เข้าสู่บทเรียนของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาโดยอาศัยทักษะทางด้านวิชาชีพ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษา กับชุมชนเจ้าของสถานที่ ที่ได้นำโจทย์เข้ามาสู่บทเรียน จนทำให้เกิด “โครงการค่ายสถาปนิกชุมชนลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม พื้นที่วัดพระธาตุบังพวน จังหวัดหนองคาย โดยทางจังหวัดหนองคาย ได้นำแบบและแนวคิดที่นักศึกษาของคณะได้ดำเนินการจัดทำไว้ มาทำการปรับเพื่อก่อสร้างจริงในปี ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา



จากความสำเร็จในโครงการแบบบูรณาการต่าง ๆ ที่ผ่านมาของทางคณะทำให้ คุณออลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ที่มีโครงการจะดำเนินการปรับปรุงพื้นที่จำนวน ๖๕ ไร่ที่ตั้งอยู่ใน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เพื่อจะให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ภายในชื่อ “ออลงกรณ์ฟาร์ม” ได้ทำหนังสือบันทึกข้อความมายังทางคณะ เพื่อขอความอนุเคราะห์ ในการดำเนินการวางผังบริเวณของออลงกรณ์ฟาร์ม จึงทำให้เกิด “กิจกรรมลงพื้นที่วางผังบริเวณออลงกรณ์ฟาร์ม อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี” ของสาขาวิชาสถาปัตยกรรม เมื่อวันที่ ๑๗-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐



ภายในกิจกรรม คุณอลงกรณ์ พลบุตร ได้นำความรู้แนวคิดในการทำงานเป็นทีม และข้อคิดจากประสบการณ์ในการทำงานมาถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษา รวมถึงการให้คำปรึกษาในการวางแผน ออกแบบฟาร์ม ผลสำเร็จของกิจกรรมนักศึกษาได้จัดทำโมเดลผังบริเวณแบบ ๓ มิติ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจาก Google Map และการจัดทำ Vdo Presentation ผลสรุปของโครงการเป็นที่พึงพอใจของคุณอลงกรณ์ พลบุตร และทีมงานผู้บริหารของอลงกรณ์ฟาร์ม เป็นอย่างมาก พร้อมกันนี้ทางกิจกรรมที่ดำเนินการได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณมานพ โตการคำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท IPM HOLDING CO,LTD ผู้ประกอบธุรกิจงานดาวเทียม และช่องทีวี ได้ นำทีมงานบันทึกเทปกิจกรรมตลอดทั้งโครงการ โดยมีอาจารย์ที่ควบคุมกิจกรรมและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังนี้ อาจารย์ธานี สุคนธชาติ อาจารย์ศรัณยู สว่างเมฆ และอาจารย์นพดล คล้ายวิเศษ

